

คู่มือออนไลน์

(21 สิงหาคม 2558)

โดย ชรรมาธิปติ

เห็นคนอื่นมีความสุข เขาอาจไม่เป็นอย่างที่เราเห็นก็ได้

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า สุรีย์ เกิดวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 เวลา 22.00 น. กทม. เพศหญิง ปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์

เมื่อแรกได้รับคำถามจากคุณสุรีย์ ก็คิดในใจว่า ทำไมผู้หญิงคนนี้โชคร้ายจัง แต่พอผูกดวงขึ้นมา ก็พบว่า ดวงชะตาของคุณสุรีย์ไม่ได้ร้ายอย่างที่คิดเขียนถามมาเลย

สิ่งที่เห็นได้ทันทีในดวงชะตาของคุณก็คือ คุณเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูง เป็นคนคิดมาก และมักจะคิดทุกข์เสมอ บางครั้งก็คิดทุกข์ไปจนเกินกว่าเหตุ คิดทุกข์เกินกว่าที่มันเป็น และ เรื่องที่ทุกข์ก็มักจะเป็นเรื่องของคนอื่น

อันที่จริง คุณเป็นคนมีดวงชะตาดีมากคนหนึ่ง มีดวงดาวที่ดีที่เป็นคุณประโยชน์หลายดวง แต่ก็มีดาวเสาร์(๑)ที่เข้ามาตัดทอนความนึกคิด ความรู้สึกของคุณ จนทำให้คุณรู้สึกว่า ตัวเองแย่กว่าคนอื่น

แม้ว่าดวงของคุณถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ชีวิตก็ยังคงต่อสู้ แต่ก็ต่อสู้ในแบบที่ดีกว่าคนอื่นมากมายทีเดียว

คำถามข้อแรก ชีวิตสมรส 13 ปี ลุ่มๆดอนๆมาตลอด สามีจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นไหม หรือต้องอดทนกันไปแบบนี้ หรือมีเกณฑ์หย่าร้าง

เมื่อพิจารณาตามดวงชะตา ดวงชีวิตคู่ของคุณค่อนข้างจะประะบางมาก แต่โชคดีที่มีดาวดีๆช่วยประคับประคองเอาไว้ กระนั้นก็ตาม นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปีพ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ชีวิตคู่ดูเหมือนจะสร้างความอึดอัดให้แก่คุณมากขึ้น

และความอึดอัดที่ว่านี้ จะยังคงเป็นอยู่ต่อไปจนกระทั่งเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 คือปีหน้าครับ

ดังนั้น คำแนะนำของผมก็คือ หากคุณสุรีย์ยังต้องการจะรักษาชีวิตคู่นี้ต่อไป ก็ต้องพยายามเก็บปากเก็บคำเอาไว้สักหน่อย หากจะพูดอะไรก็คิดให้รอบคอบเสียก่อนว่า พูดไปแล้วมีประโยชน์แก่ใครบ้าง หากไม่เป็นประโยชน์ก็อย่าพูด

เพราะในดวงชะตาบอกว่า คุณเป็นคนพูดตรง บางครั้งอาจจะสร้างความรู้สึกขัดเคืองแก่คนฟังก็ได้

รอให้ผ่านเดือนมิถุนายนปีหน้าไปแล้ว คิดว่าปัญหาเรื่องนี้ น่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีได้บ้าง

คำถามที่สอง พ่อสามีมีอิทธิพลอย่างสูงในชีวิตสมรส เมื่อไหร่ถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ชีวิตสมรสดีขึ้น

นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกกำหนด หรือ ถูกเขียนลงไปในดวงชะตาของคุณมาแล้วตั้งแต่วันที่เกิดแล้ว เป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นจริงๆ และเนื่องจากคุณเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูง จึงทำให้เกิดความรู้สึกขัดข้องใจมากกว่าปกติเมื่อมีคนอื่นมาวุ่นวายกับชีวิตของคุณ

ถามว่าเมื่อไหร่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง ผมคิดว่า บิดาของสามีก็คงจะอายุมากแล้ว เมื่อท่านแก่ตัวลงไป ก็อาจจะไม่มีแรงที่จะมาราวีกับคุณได้ นี่คือการรอรเวลา

แต่หากจะแก้ปัญหากันแบบเป็นรูปธรรมก็คือ ในเมื่อบิดาของสามีมีอิทธิพลต่อสามี และคุณคิดว่า สร้างปัญหาในชีวิตสมรสของคุณ คุณก็น่าจะลองทำดีกับบิดาของสามีเสียเลย ในเมื่อสามีของคุณรักบิดาของเขามากซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี คุณก็แสดงให้สามีของคุณเห็นว่า คุณเองก็รักและเคารพบิดาของเขาเหมือนกัน ลองเอาอกเอาใจบิดาของสามีของคุณสักหน่อย เมื่อสามีเห็นว่า คุณรัก และให้เกียรติสามีของเขา เขาก็คงจะรักและเอ็นดูคุณมากขึ้นครับ นี่ก็น่าจะช่วยให้ชีวิตคู่ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นครับ

คำถามสุดท้าย ดวงการเงิน จะมีโอกาสรัวยไหม

อันที่จริง ดวงชะตาของคุณก็บอกว่า คุณไม่ใช่คนสิ้นไร้ไม้ตอก ถือเป็นคนมีทรัพย์อยู่ เพียงแต่ การที่คุณไปอาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์ เขาเป็นประเทศสังคมนิยม เก็บภาษีจากประชาชนในอัตราสูงมาก เกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ จนรายได้ที่ประชาชนได้มาแทบจะไม่มีเหลือเก็บออมเป็นกอบเป็นกำได้

แต่ประเทศของเขาก็ตอบแทนด้วยการให้สวัสดิการที่ดีมากๆ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาล การศึกษาเล่าเรียนของลูกๆ และ สวัสดิการตอนแก่เฒ่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ล้วนตีค่าเป็นเงินได้มากทีเดียว มันก็คล้ายๆกับความรัวยนั่นแหละครับ

ลองคิดดู หากคุณมาอยู่ในประเทศไทย ลูกเปิดเทอมแต่ละที ต้องใช้เงินมากมายพอสมควร สมาชิกในครอบครัวเกิดป่วยไข้ขึ้นมา ก็ต้องใช้เงินอีก ตอนที่เราแก่เฒ่า ก็ต้องใช้เงินมากมายในการใช้จ่ายแต่ละวัน และดูแลรักษาร่างกายเช่นกัน

หาเงินมาทั้งชีวิตได้เท่าไร สุดท้ายก็ประเคนให้กับหมอ กับ โรงพยาบาลจนสิ้นเนื้อประดาตัว

ภาษีและสวัสดิการที่ดีมากๆของประชาชน ก็เป็นความรัวยส่วนหนึ่ง เพียงแต่เก็บเอาไว้ในอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้น สิ่งเหล่านี้ คุณจะต้องปรับวิธีคิดเสียใหม่ให้สอดคล้องตามสังคมที่คุณอาศัยอยู่

ขอแนะนำว่า อย่ามองชีวิตคนอื่นในมุมเดียว แล้วเอามาเปรียบเทียบกับตัวเรา บางทีคนที่เราคิดว่า ชีวิตของเขาดีกว่าเรามากนั้น เขาเองก็อาจต้องการจะมีชีวิตแบบเราก็ได้

อย่างไรก็ตาม โอกาสที่ดีๆในชีวิตคุณที่กำลังจะมาถึง ก็น่าจะเป็นเดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2567 จนถึง
เมษายน ปีพ.ศ. 2568 และน่าจะดีมากทีเดียว

ขอให้โชคดีนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณสุริย์ ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศ
ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด**
เพศ พร้อมด้วย **เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน
พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathipty@gmail.com แล้วผมจะนำมา
ตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของคุณแก้ว ครับ

